
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 190  —  177. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um uppbyggingu hjúkrunarrýma.

Frá Valgerði Sverrisdóttur.

Hvernig stendur undirbúningur að 174 nýjum hjúkrunarrýmum sem kynnt voru 4. nóvem-
ber 2006 og stendur til að verði á Suðurlandi, í Kópavogi, Mosfellsbæ, Reykjanesbæ, Hafnar-
firði, Ísafirði og Garðabæ?

Skriflegt svar óskast.


